

Cùng với việc tổ chức hàng trăm lớp học nghề như thêu ren, dệt, các cấp Hội đã chủ động khai thác, tạo nguồn vốn, tạo việc làm cho hội viên:

- Từ nguồn vốn quốc tế: Với 3 dự án vay được thực hiện ở 5 xã, trong đó có huyện Bình Lục. Lý Nhân với tổng số vốn là 21.000 USD cho 706 lượt chị em vay từ 200.000 đến 500.000 đ/người, với lãi suất thấp.

- Từ nguồn vốn quốc gia: Năm 1992, được sự giúp đỡ của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, một số huyện làm chủ dự án với tổng số vốn hàng trăm triệu đồng. Một số xã ở huyện Lý Nhân đã hình thành mô hình vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp dưới hình thức hội tín chấp cho hội viên nghèo vay.

- Nguồn vốn tự có: Dưới nhiều hình thức như cấp ruộng, làm công trình, dịch vụ nông nghiệp hoặc do chị em hội viên đóng góp từ 3-10kg thóc để giúp chị em ngay trong địa bàn như xã Mỹ Thuận (Bình Lục) đóng góp được hơn 5 tấn thóc cho 120 lượt chị em nghèo vay.

Ngoài ra các cấp Hội còn chú trọng đến hoạt động chuyển giao kỹ thuật, nâng cao kiến thức làm kinh tế gia đình bằng các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm sản xuất...

Phương hướng thực hiện chương trình đến năm 1995 là:

- Củng cố và phát triển các hình thức dạy nghề, giới thiệu việc làm
- Hỗ trợ giải quyết khó khăn về vốn sản xuất cho phụ nữ

Một số chỉ tiêu cụ thể đến hết năm 1993:

- Đảm bảo 100% xã, phường và 60-70% tổ phụ nữ có quỹ vốn để giúp cho từ 5-10% phụ nữ nghèo được hỗ trợ vốn sản xuất.

- Xây dựng nhóm phụ nữ tiết kiệm, ít nhất 1 nhóm/xã, phương pháp đầu tư toàn tính có từ 15-20% hội viên tham gia nhóm.

Ngày 10 tháng 5

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH RA NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, VĂN HÓA - VĂN NGHỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN, DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), ngày 10-5-1993 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết số 03-NQ/TU về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, văn hóa - văn nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số- kế hoạch hóa gia đình và công tác thanh niên với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp đến năm 1995 và năm 2000:

- Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh theo mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, từ đó tập trung nâng cao chất lượng dạy học, hạn chế tối đa học sinh bỏ học, mở rộng ngành học mầm non, đạt phổ cập tiểu học vững chắc về số lượng và chất lượng, phấn đấu từng bước mở rộng phổ cập cấp II trong độ tuổi, tích cực xóa mù chữ, mù nghề cho người lao động. Sắp xếp lại hệ thống giáo dục phổ thông, dạy nghề, chuyên nghiệp trong tỉnh cho phù hợp với yêu cầu mới.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa mới và đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa ở các cấp.

- Thực hiện đồng bộ 13 chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phấn đấu giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ người mắc bệnh, tăng tuổi thọ của nhân dân trong tỉnh.

- Hạ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên trong tỉnh đến 1995 đạt 1,7%.

- Tập hợp, giáo dục vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo việc làm, hướng thanh niên vào các hoạt động kinh tế - xã hội, vui chơi lành mạnh, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Ngày 18 và 19 tháng 5

KỶ HỌP THỨ 5, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

Ngày 18 và 19-5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã họp kỳ họp thứ 5. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa IX của tỉnh đã tới dự.

Các đại biểu đã nghe Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Ban Điều động lao động, dân cư và kinh tế mới báo cáo về giải quyết việc làm cho người lao động, báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng thị xã Hà Nam và khu công nghiệp Bút Sơn. Theo quy hoạch thị xã Hà Nam đến 2010 sẽ mở rộng và phát triển theo trục quốc lộ 1A từ phía bắc đến cầu Đọ Xá, phía tây lấy trục sông Đáy từ bắc Chi Nê đến Kiện Khê.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã dành nhiều thời gian để nghe báo cáo và thảo luận về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về giải quyết việc làm và quy định (sửa đổi, bổ sung) những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 9 tháng 6

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ VII

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 1988 - 1993, Đại hội nhận định: Khi chuyển sang cơ chế quản lý kinh tế nhiều thành phần, các tổ chức Công đoàn đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, hướng người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiết kiệm, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong các phong trào thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh trong lao động, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức, phong trào vận động công nhân viên chức phát triển kinh tế gia đình... góp phần thực hiện thắng lợi 4 chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, sản lượng

lượng thực ngày một tăng. Sản xuất công nghiệp địa phương và tiểu thủ công nghiệp từ năm 1992 có sự tăng trưởng. Các hoạt động văn hóa, xã hội có bước tiến bộ mới, xuất hiện những điển hình tiên tiến ở một số đơn vị như công đoàn ngành thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông - vận tải, xây dựng, y tế...

Công đoàn các cấp đã cùng với chính quyền và chuyên môn, sắp xếp lại sản xuất theo Nghị định 388/HĐBT, từng bước tạo thêm việc làm cho người lao động, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của cán bộ, công nhân lao động...

Tuy vậy, hoạt động của công đoàn các cấp và phong trào công nhân lao động của tỉnh còn chưa đều, thiếu chiều sâu, chưa toàn diện. Một bộ phận công nhân lao động chưa phát huy đầy đủ tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo trong lao động sản xuất. Chưa động viên thu hút được lực lượng lao động ngoài quốc doanh tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn. Việc xây dựng tổ chức công đoàn ở các xí nghiệp ngoài quốc doanh còn yếu. Mục tiêu “Việc làm, đời sống - dân chủ và công bằng xã hội” tuy đã được quan tâm nhưng chưa đạt kết quả thiết thực, vẫn đang là yêu cầu bức xúc của người lao động.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo với mục tiêu chung là: “Vì lợi ích của công nhân lao động và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân. Vì sự ổn định và phát triển của đất nước. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Ngày 24 tháng 6

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI

Triển khai thực hiện Nghị định 25/CP, 26/CP, 27/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức, hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang, đối với các doanh nghiệp, các đối tượng chính sách, hưu trí... UBND tỉnh ra Quyết định số 636-QĐ/UB

thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương mới của tỉnh gồm 7 đồng chí do đồng chí Trần Tích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ sở triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới theo các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của liên bộ.

Tháng 6

THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TRONG TỈNH

Trong chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đi khảo sát thực địa hiện trường xây dựng nhà máy xi măng Bút Sơn và cụm công nghiệp vật liệu xây dựng tại huyện Kim Bảng. Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng và Liên hiệp xi măng Việt Nam.

Trong buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo Bộ Xây dựng và Liên hiệp xi măng Việt Nam báo cáo dự án xây dựng nhà máy xi măng Bút Sơn công suất 2,8 triệu tấn/năm với các điều kiện thuận lợi về nguyên liệu, giao thông, nguồn cung cấp điện, nước, thị trường tiêu thụ...

Thủ tướng nhất trí với Bộ Xây dựng và tỉnh chủ trương xây dựng nhà máy xi măng Bút Sơn. Thủ tướng khẳng định đây là yêu cầu rất cấp bách trong công cuộc đổi mới của đất nước ta.

Về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Thủ tướng chỉ thị: Là tỉnh nông nghiệp, tỉnh nên dành thời gian rà soát lại những thế mạnh, những điểm yếu để đưa địa phương đi lên thoát khỏi nghèo nàn. Cách đi lên như thế nào phải bằng chính tiềm năng sẵn có của mình. Khi có phương án tổng thể thì mới có định hướng đi lên. Về công nghiệp, phải có cơ chế, chính sách để các thành phần kinh tế đều phát triển, phải có phương án gọi vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài cây lúa, cần phát huy thế mạnh của các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, gạch ngói và có phương án chuyển một phần diện tích sang trồng cây khác có hiệu quả.

Trong chuyến công tác này, Thủ tướng đã đến thăm Công ty điện tử Hà Nam.

Ngày 14 tháng 7

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ**

Từ năm 1988 - 1993, công tác tài chính xã có bước phát triển, nhưng nhìn chung còn nhiều khó khăn, có nơi buông lỏng công tác quản lý tài chính - ngân sách xã nên có tình trạng vừa thất thu, vừa lạm thu. Để tăng cường chỉ đạo công tác ngân sách xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 08-CT/TU yêu cầu:

Các cấp, các ngành cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngân sách xã là góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tạo điều kiện xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy đảng, chính quyền các huyện, thị chỉ đạo thực hiện chế độ lập dự toán thu - chi ngân sách xã, xét duyệt kế hoạch thu, chi hàng năm của từng xã. Quyết toán thu, chi ngân sách xã phải công khai trước kỳ họp Hội đồng nhân dân xã. Phát triển nguồn thu, chống thất thu, chống lạm thu sai chế độ. Trên cơ sở khai thác các nguồn thu, đảm bảo các khoản chi thường xuyên và xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi ở xã, chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm.

Từ ngày 19 đến 21 tháng 7

**HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BÀN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
VÀ BỔ SUNG VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN CHO MỘT SỐ CÔNG TRÌNH VÀ
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI**

Từ 19 đến 21-7, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và chủ trương:

1- Về một số dự án đầu tư:

- Đối với nhà máy xi măng Bút Sơn có công suất giai đoạn đầu 1,4 triệu tấn/năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, Chi cục Quản lý đất đai, thị xã Hà Nam và huyện Kim Bảng xây dựng kế hoạch bố trí địa điểm làm việc và chỗ ở của công nhân cho các đơn vị tham gia xây dựng Nhà máy xi măng Bút Sơn thuộc đất của thị xã Hà Nam và huyện Kim Bảng.

- Khẩn trương làm thủ tục cấp đất ở xã Mộc Bắc (huyện Duy Tiên) để Bộ Xây dựng có mặt bằng xây dựng xí nghiệp sản xuất gạch có công suất 20 triệu viên/năm.

- Đối với nhà máy xi măng Kiện Khê, công suất 8 vạn tấn/năm và Nhà máy sản xuất bao bì xi măng công suất 20 triệu bao/năm, UBND tỉnh làm văn bản đề nghị Bộ Xây dựng trực tiếp bỏ vốn xây dựng, tỉnh làm thủ tục cấp đất để đầu năm 1995 nhà máy xi măng có thể đi vào sản xuất.

- Sở Công nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện để mở rộng công suất nhà máy bia Phủ Lý.

2- Bàn và cho ý kiến về bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1993 cho một số công trình mới phát sinh.

3- Về thực hiện chế độ tiền lương mới:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương cải cách chế độ tiền lương mới của Chính phủ. Các cấp, các ngành cần làm tốt công tác sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và tổ chức bộ máy trước khi thực hiện chế độ lương mới. Trước mắt, các ngành hữu quan trực tiếp báo cáo Ban Tổ chức Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội để giải quyết cho cán bộ thuộc 4 trường hợp nghỉ hưu theo chế độ cũ trước khi thực hiện chế độ lương mới là:

- Đã nghỉ hưu đang chờ nhận sổ hưu, đã nghỉ, nhưng chưa giám định sức khỏe, mới có thông báo nghỉ hưu và số cán bộ đang công tác, chưa đến tuổi nghỉ, tự nguyện xin nghỉ trước khi thực hiện chế độ lương mới gắn với việc giảm biên chế của bộ máy hành chính.

Ngày 25 tháng 9

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA THÔNG TRI VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG
“TOÀN DÂN XÂY DỰNG PHÒNG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”**

Để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông báo số 01 ngày 3-7-1993 của Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong cuộc vận động toàn dân xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông tri số 13-TT/TU yêu cầu:

- Quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh phải gắn chặt giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với công tác phát động phong trào quần chúng đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở từng địa bàn.

- Thông qua phong trào quần chúng để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ, đoàn kết giữa hội cựu chiến binh và lực lượng công an các cấp với nhân dân, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

- Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực này và lên án lối sống thiếu lành mạnh, vi phạm pháp luật, xây dựng nếp sống kỷ cương xã hội.

Ngày 5 tháng 10

TỈNH ỦY, UBND TỈNH ĐỀ RA NHỮNG GIẢI PHÁP BÀI TRỪ TỆ NẠN XÃ HỘI

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 05/CP và 06/CP của Chính phủ về ngăn chặn và phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm và giải quyết tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, tình hình các tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng lan rộng, trở thành vấn đề xã hội, lôi kéo khá

đồng các tầng lớp nhân dân sa ngã vào cờ bạc, số đề, ma túy, mại dâm... gây nhiều ảnh hưởng xấu trong xã hội.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp ngăn chặn tiến tới bài trừ tệ nạn xã hội:

- Gắn chặt chương trình phòng chống tệ nạn xã hội với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng phát triển phong trào: “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận” ở từng xã, phường và đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng.

- Phát động phong trào quần chúng tham gia phát hiện, đấu tranh, phòng, chống các tệ nạn xã hội, phong trào “Tự quản” trong nhân dân.

- Rà soát, nắm chắc tình hình tệ nạn xã hội, nắm địa bàn, đối tượng để có biện pháp theo dõi, ngăn chặn.

- Tập trung đánh mạnh vào các ổ chứa mại dâm, môi giới, nghiện hút, tiêm chích các chất ma túy, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, đánh bạc, số đề. Tăng cường các biện pháp xử lý về hành chính, bắt buộc cai nghiện đối với những người nghiện tại các trung tâm cai nghiện, hoặc tại nhà. Khám chữa bệnh, dạy nghề, tạo việc làm và giải quyết các vấn đề xã hội khác có liên quan.

- Chính quyền các cấp phải đề cao vai trò trách nhiệm trong việc quản lý và điều hành xã hội. Các ngành hữu quan cần chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện chương trình phòng chống tệ nạn xã hội.

Ngày 14 tháng 10

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ CÙNG CỐ,
PHÁT TRIỂN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ**

Nhằm đẩy mạnh hoạt động làm việc thiện, xây dựng, phát triển quỹ cứu trợ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 11-CT/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành quan tâm chỉ đạo:

- Hội Chữ thập đỏ đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định cho chuyển từ khối khoa giáo sang khối dân vận. Do vậy, cấp ủy các cấp cần tuyên truyền, giáo dục để mọi người thấy được tổ chức chữ thập đỏ không phải là hội nghề nghiệp mà là tổ chức xã hội quần chúng mang tính chính trị - xã hội.

- Coi trọng các hoạt động nhân đạo của Hội bằng nhiều hình thức xây dựng quỹ cứu trợ nhân đạo từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện cho hội có khả năng sẵn sàng và kịp thời cứu trợ nhân đạo.

- Ngành y tế, giáo dục phối hợp với tổ chức chữ thập đỏ các cấp đẩy mạnh công tác chữ thập đỏ ở các cơ sở y tế, giáo dục. Để hoạt động chữ thập đỏ thực sự phát huy tác dụng của mình.

Ngày 29 tháng 10

HỘI NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THẨM ĐỊNH LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG NHÀ MÁY XI MĂNG KIỆN KHÊ

Hội nghị đã thống nhất chủ trương xây dựng nhà máy xi măng Kiện Khê với nội dung:

- Công suất: 8,5 vạn tấn xi măng/năm.

- Địa điểm: Tại Thung Dải, thuộc địa bàn thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm).

- Phương án sản phẩm: Xi măng Poóc - Lãng, PC30 và PC40.

- Công nghệ và thiết bị: Công nghệ xi măng lò đứng và toàn bộ thiết bị hiện đại nhất của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), có hệ thống điều khiển tự động, có hệ thống hút bụi hiện đại.

- Tổng vốn đầu tư : 58.094.690.000 đ.

+ Vốn cố định : 55.420.301.000 đ.

+ Vốn lưu động : 2.674.390.000 đ.

- Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng đầu tư dài hạn trong kế hoạch Nhà nước và vay trung hạn ngân hàng.

- Thời gian thu hồi vốn: Từ 4 đến 7 năm.
- Thời gian trả nợ: 6 năm.
- Thời gian xây dựng: Quý 4/1993 chuẩn bị đầu tư và xây dựng.

Ngày 8 tháng 11

TỈNH ỦY SƠ KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ 44 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ”

Hội nghị nhận định: Sau hơn 9 năm thực hiện Chỉ thị 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác cán bộ nữ của tỉnh đạt được kết quả tích cực.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Bằng nhiều hình thức học tập trung, tại chức, ngắn hạn, dài hạn, hội thảo, hội thi, thăm quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm, do vậy trình độ mọi mặt của đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ nữ được nâng lên, hơn 60% chị em có trình độ đại học, tương đương đại học, một số chị em được đào tạo cả chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Công tác phát triển đảng viên nữ:

Từ 1985 - 1993 toàn tỉnh kết nạp được 2.404 đảng viên nữ, trong đó 338 đồng chí có trình độ đại học, 1.463 đồng chí có trình độ phổ thông trung học, 391 đồng chí dưới 30 tuổi.

Công tác đề bạt cán bộ nữ:

Với phương châm mạnh dạn đề bạt, chủ động bồi dưỡng để sử dụng, vừa sử dụng vừa đề bạt, tạo điều kiện để cán bộ phát huy khả năng của mình trong mọi lĩnh vực công tác và thích nghi dần với cơ chế mới. Trong đề bạt, đã chú trọng số và chất lượng, bám sát quy hoạch, 65% cán bộ nữ đương chức nhiệm kỳ 1988 - 1992 được đề bạt sau năm 1985.

Tuy vậy, việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ nữ có nơi, có lúc còn chấp vá, việc đánh giá, phát hiện nguồn đưa vào quy hoạch không tích cực và không kiên quyết trong việc đào tạo, bồi dưỡng, cho nên nguồn cán bộ nữ kế cận ở một số xã, phường đang bị hẫng hụt.

Chính sách cán bộ thiếu đồng bộ, đời sống cán bộ nữ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cán bộ nữ ở xã, phường và cán bộ nữ làm công tác Đảng, đoàn thể.

Phương hướng công tác cán bộ nữ đến năm 1995 là:

Tăng cường bồi dưỡng, sử dụng để nâng cao cả về số lượng, chất lượng cán bộ nữ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt cho sự nghiệp đổi mới. Phát hiện bồi dưỡng, đào tạo, tạo nguồn cán bộ nữ phục vụ cho yêu cầu cách mạng hiện tại và lâu dài.

Ngày 10 tháng 11

HUYỆN ỦY THANH LIÊM TỔNG KẾT PHONG TRÀO TRỒNG CÂY PHÂN TÁN, TRỒNG RỪNG TẬP TRUNG NĂM 1993

Thực hiện Nghị quyết 327/HĐCP về phủ xanh đất trống, đồi, núi trọc của Hội đồng Chính phủ. Với phương châm cây, đôi cây có chủ. Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên phong trào đã thu nhiều kết quả:

- Đã trồng được 920.000 cây phân tán bằng 109% kế hoạch (trong đó cây lấy gỗ: 552.000 cây và 272.000 cây ăn quả).

- Phong trào trồng cây nhân dân được triển khai ở hầu hết các xã, điển hình là xã Thanh Thủy 83.000 cây, Kiện Khê 57.000 cây, Thanh Nguyên 43.000 cây, Thanh Tân 55.000 cây. Cơ bản phủ kín các tuyến đường trục Thanh Thủy - Thanh Phong, Thanh Tân - Thanh Hương, Trà Châu - Phố Cà.

- Đối với các xã có đồi rừng đã trồng được 88ha rừng tập trung ở 6 xã trong tổng số 11 xã có đồi rừng.

Với kết quả trên, huyện Thanh Liêm được tỉnh công nhận là một trong những huyện khá của tỉnh về phong trào trồng cây năm 1993.

Ngày 29 tháng 11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỔNG KẾT 5 NĂM THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Sau 5 năm, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ và đạt được kết quả bước đầu:

- Về xây dựng và hoàn thiện hồ sơ địa chính Nhà nước:

Đã có 46,3% tổng số xã, thị trấn triển khai chỉ đạo việc đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ hộ. Huyện Bình Lục là một trong 3 huyện điểm được Trung ương giúp đỡ đã đạt 60% số xã.

- Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp xã đến năm 2000, đã được tiến hành ở 95,2% số xã bằng 93% tổng số diện tích hành chính trong toàn tỉnh.

- Công tác giao và thu hồi đất đã đi vào nề nếp, đảm bảo kịp thời. Việc lập hồ sơ giao đất và quyết định giao đất đã bám sát quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch được phê duyệt góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng đất đai.

- Công tác thanh tra việc chấp hành Luật Đất đai được tiến hành tích cực, đã kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai. Trong 5 năm đã tổ chức 142 cuộc thanh tra đất đai theo chức năng thường xuyên và 4 đợt thanh tra tập trung phát hiện hàng trăm hộ sử dụng đất trái pháp luật.

- Việc giải quyết tranh chấp đất đai được các cấp, các ngành chú trọng giải quyết tương đối kịp thời, đồng bộ và dứt điểm các vụ ở nhiều địa phương với hơn 90% số vụ được giải quyết. Còn một số vụ có nhiều tình tiết phức tạp đang được tiếp tục xem xét, giải quyết.

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật Đất đai năm 1988 là cơ sở để góp phần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 1993, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10.

Ngày 29 tháng 11

THỊ XÃ HÀ NAM ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định cho từng loại đô thị, ngày 29-11-1993, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 305-BXD/ĐT công nhận thị xã Hà Nam là đô thị loại IV.

Ngày 15 tháng 12

TỈNH ỦY SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA ĐỊCH

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về “Nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia, chống diễn biến hoà bình” của địch trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả:

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, đã tập trung sự chỉ đạo, giải quyết cơ bản tình hình mâu thuẫn trong nhân dân, giải quyết ổn định tình hình các điểm nóng như Đồng Hóa (Kim Bảng), Phú Phúc (Lý Nhân)...

- Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại đối tượng như lợi dụng tôn giáo và tín ngưỡng, người nước ngoài, Việt kiều... để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia được tăng cường, làm thất bại âm mưu của các phần tử xấu muốn đẩy mạnh các hoạt động tôn giáo để củng cố đức tin, nắm giáo dân, phát triển đạo, tập hợp lực lượng, chuẩn bị tạo thế “đối trọng” với chính quyền; hạn chế ảnh hưởng của Phật giáo hải ngoại và những sự kiện không bình thường của Phật giáo phía Nam cũng như một số hoạt động mê tín dị đoan.

- Công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa: Phát hiện và đưa ra xét xử một số vụ tham ô lớn, như vụ làm hồ sơ giả ở Sở Lao động - Thương binh - Xã hội và một số vụ buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, kinh doanh trốn lậu thuế...

- Phát động 4 đợt phong trào quần chúng phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm hình sự, giải quyết tệ nạn xã hội, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực an ninh trật tự, trên cơ sở tiếp tục thực hiện Chỉ thị 135/HĐBT, ngăn chặn và phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt chú trọng các địa bàn trọng điểm như thị xã Hà Nam: các tuyến giao thông, khám phá nhiều vụ, với nhiều loại đối tượng...

- Phát động thường xuyên phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chống “diễn biến hòa bình” của địch, gắn cuộc vận động với phong trào sản xuất, xây dựng nếp sống mới, sơ kết những điển hình tiên tiến để rút kinh nghiệm và nhân rộng như phong trào “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận” ở xã, phong trào “Liên gia tự quản, trả đường cho xe, trả hè cho phố” ở các phường, phong trào vận động gia đình, dòng họ thực hiện quy ước tôn giáo ở vùng giáo... phong trào “Tự quản” trong nhà trường. Xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) - đơn vị lá cờ đầu về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được chọn mở hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

- Quan tâm lãnh đạo xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Tuy vậy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương III (khóa VII) còn bộc lộ một số tồn tại:

Tình hình tư tưởng - văn hóa vẫn còn nhiều bức xúc. Sự phối kết hợp của các cấp, các ngành chức năng chưa chặt chẽ, đồng bộ, nên không phát huy được sức mạnh tổng hợp, hạn chế việc nắm và phát hiện tình hình. Tội phạm hình sự có lúc, có nơi vẫn diễn biến phức tạp, tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng. Những điển hình tiên tiến chậm được phát hiện và nhân rộng. Nhận thức về chống “diễn biến hòa bình” của một số cấp ủy và một số ban, ngành chưa sâu, chưa thấy hết âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và yêu cầu xây dựng an ninh chính trị nội bộ là khâu then chốt trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Do đó: Nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu và phải kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ “sẵn sàng ứng phó với các tình huống khác”. Bảo vệ vững chắc an ninh, chính trị nội bộ, trước hết là củng cố các tổ chức đảng trên cơ sở tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng để thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo. Đẩy mạnh công

cuộc đổi mới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ nội bộ, xây dựng Đảng với an ninh - quốc phòng.

Tháng 12

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 1993

Hội nghị đánh giá: Năm 1993, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước chuyển biến mới quan trọng trên các lĩnh vực.

Về kinh tế - xã hội:

Đã có 95% số hợp tác xã trong tỉnh thực hiện giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ xã viên theo tinh thần Quyết định 115-QĐ/UB của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sản lượng thóc đạt 1.164.853 tấn, bình quân lương thực đầu người 481kg/năm. Đã có lương thực xuất khẩu. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng 15,2% so với năm 1992. Đưa dân đi các vùng kinh tế mới vượt 10% kế hoạch. Đời sống nhân dân ổn định, số đông được cải thiện.

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp trên địa bàn tăng 1,3% so với năm 1992. Công nghiệp địa phương tăng 7%. Công nghiệp đóng trên địa bàn chỉ đạt 91,4% so với năm 1992. Các ngành chế biến gỗ, chế biến lương thực - thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng có tốc độ tăng khá. Một số làng nghề, ngành nghề truyền thống đang được khôi phục và phát triển. Hàng hóa dịch vụ trên thị trường phong phú, đa dạng. Cơ sở hạ tầng như giao thông nông thôn, thủy lợi có bước chuyển biến.

Ngành bưu điện đã đưa hệ thống điện thoại tự động vào hoạt động, chất lượng thông tin liên lạc được nâng lên.

Công tác quân sự địa phương được tăng cường và từng bước làm rõ cơ chế: "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu, các cấp, các ngành tham gia".

Bên cạnh những kết quả đạt được, các mặt công tác của năm 1993 cũng bộc lộ một số tồn tại, nổi lên là: Nhiều mặt chuyển biến chậm, nhiều lao động chưa có việc làm.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 1994:

Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh. Đồng thời, tiếp tục thâm canh tăng năng suất cây trồng, từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông - lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, đi đôi với chuyển biến mạnh mẽ về xã hội, cải thiện đời sống, củng cố sự ổn định tình hình và tăng cường an ninh - quốc phòng, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế, chống tham nhũng, tiêu cực và chống âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Tháng 12

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, BUÔN LẬU NĂM 1993

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng và Nhà nước, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu của tỉnh trong năm 1993 đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Về tham nhũng:

Thông qua việc lợi dụng cơ chế, sự lỏng lẻo trong quản lý kinh tế - xã hội, nổi lên là các hoạt động cố ý làm trái pháp luật, tham ô, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước trong vay vốn, tín dụng ngân hàng, thu chi ngân sách và các chế độ tài chính, quản lý tài sản. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước không chấp hành đúng pháp luật thống kê, kế toán, kinh doanh thua lỗ, trốn lậu thuế, lập quỹ ngoài sổ sách, tự ý nâng giá mua, cước vận chuyển để chiếm đoạt tài sản Nhà nước và tập thể. Lợi dụng liên doanh, liên kết, ký kết hợp đồng để vay vốn, dùng thủ đoạn gian dối rút tiền của Nhà nước, của tập thể. Điển hình là vụ Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp huyện Kim Bảng Phạm Việt Hùng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Vụ Giám đốc Công ty thiết bị trường học (Sở Giáo dục - Đào tạo) làm thất thoát hơn 600 triệu đồng...

Về buôn lậu:

Phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ buôn bán hàng cấm, làm hàng giả, kinh doanh trái phép.

Song, nghiêm túc nhìn lại, công tác đấu tranh chống tham nhũng của tỉnh mới chỉ dừng lại ở cấp lãnh đạo, chưa phát động được phong trào đấu tranh rộng khắp của quần chúng, chưa có giải pháp đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý cho đến thi hành án, do đó làm hạn chế kết quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu.

Do vậy, một trong những biện pháp quan trọng để đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu trong năm 1994 là: Các cấp ủy đảng phải thực sự coi đây là một công tác trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy. Đồng thời phải tổ chức động viên các đoàn thể quần chúng và mọi tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh. Kết hợp chặt chẽ giữa việc xử lý bằng pháp luật, hành chính, kinh tế với các hình thức kỷ luật của Đảng, chính quyền, làm trong sạch nội bộ Đảng và cơ quan Nhà nước.

NĂM 1994

Ngày 28 tháng 1

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA THÔNG TRI VỀ ĐẨY MẠNH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ NĂM 1994**

Ngày 28-1-1994, Ban Thường vụ ra Thông tri số 17-TT/TU về đẩy mạnh công tác an ninh trật tự, nêu rõ:

- Các cấp ủy đảng, các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ý thức nâng cao cảnh giác đối với chiến lược “diễn biến hòa bình” và các luận điệu lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” của địch.

- Tăng cường chỉ đạo các mặt công tác an ninh trật tự và chủ động xây dựng các phương án giải quyết các tình huống đột xuất ở địa bàn trọng điểm như khu công nghiệp xi măng Bút Sơn, Kiện Khê, thị xã Hà Nam. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu tố ngay từ cơ sở.

- Ngành công an, quân đội phối hợp xây dựng phương án và tổ chức thực tập chống hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của địch.

- Tiếp tục phát động phong trào quần chúng tham gia vào việc tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chống tham nhũng, giải quyết tệ nạn xã hội, cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi, tạo sự chuyển biến rõ rệt về an ninh trật tự.

Ngày 16 tháng 2

**TỔNG BÍ THƯ ĐỖ MƯỜI VỀ THĂM VÀ
LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TRONG TỈNH**

Trong thời gian làm việc tại tỉnh, đồng chí Đỗ Mười và các đồng chí cùng đi đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân huyện Kim Bảng.

Tại huyện Kim Bảng, Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian thăm hỏi đời sống của nhân dân; việc chăm sóc giáo dục cho thế hệ thanh, thiếu niên, học sinh; việc thực hiện chính sách đối với những người, những gia đình có

công với nước và “chiến lược làm giàu” của huyện. Đồng chí rất vui mừng vì đời sống nhân dân đã khá lên nhiều. Nhưng so với nhiều nước trên thế giới thì nước ta, tỉnh ta vẫn còn nghèo. Kim Bảng cũng như nhiều địa phương khác mới xóa được đói về lương thực. Số đông nhân dân vẫn còn đói về dinh dưỡng, vì vậy cấp ủy và chính quyền phải có chương trình, kế hoạch xóa đói, giảm nghèo đi vào từng việc cụ thể hơn.

Kim Bảng muốn thoát nghèo thì phải nắm vững đường lối của Đảng, phấn đấu liên tục, đây thực sự là cuộc chiến đấu gian khổ để thoát nghèo. Phải động viên nhân dân cần kiệm, chất chiu để làm giàu cho chính mình.

Làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh: “Năm mới no ấm, hạnh phúc, phát đạt”.

Ngày 14 tháng 3

TỈNH ỦY SƠ KẾT 1 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 (KHÓA VII) VỀ ĐỔI MỚI CHÍNH ĐỐN ĐẢNG

Ngày 14-3, Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về đổi mới chính đốn Đảng. Hội nghị khẳng định những kết quả đã đạt được, đó là:

- *Chính đốn Đảng về tổ chức:*

Đối với các tổ chức đảng ở xã, phường: Chủ yếu lập theo hệ thống 2 cấp (bỏ chi bộ miền, đảng bộ bộ phận) giảm 79,7% số đảng bộ bộ phận. Dưới cấp xã, phường, thị trấn, lập các chi bộ theo thôn xóm, tổ dân phố hoặc liên tổ dân phố.

Đối với tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước đã sắp xếp lại 1 bước gắn với việc thực hiện Quyết định 315/HĐBT và Nghị định 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Thành lập đảng bộ quân sự ở 100% huyện, thị theo Quyết định 72 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- *Chính đốn, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên:*

Qua kiểm tra phân tích chất lượng đảng viên: Có 64% số đảng viên đủ tư cách, tăng 13,2% so với trước khi thực hiện Nghị quyết Trung ương III;

9,7% số đảng viên đủ tư cách nhưng còn hạn chế từng mặt, giảm 10,5%; 5,1% đảng viên vi phạm tư cách, giảm 2,5% và 1,2% số đảng viên không đủ tư cách phải đưa ra khỏi Đảng.

Trên cơ sở phân tích chất lượng đảng viên, nhiều tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đảng viên. Đã giúp đỡ 6,4% tổng số đảng viên khó khăn được vay vốn làm kinh tế và nhiều đảng viên được khuyến khích, giúp đỡ về vốn, kinh nghiệm vươn lên thành người sản xuất khá.

Công tác phát triển đảng viên mới tăng 10% so với năm 1992.

- Về công tác cán bộ:

Đổi mới công tác cán bộ được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đổi mới chính đốn Đảng. Đây là đợt tự phê bình và phê bình được tiến hành toàn diện ở tất cả các đối tượng cán bộ. Qua kiểm điểm tự phê bình, vai trò trách nhiệm của cá nhân từng cấp ủy viên được nâng lên, có ý thức đổi mới phong cách lãnh đạo, phương thức công tác. Không khí kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, xây dựng, đoàn kết nội bộ. Thông qua kiểm điểm, giúp cho cấp ủy và cơ quan quản lý cán bộ các cấp đánh giá đúng cán bộ, trên cơ sở đó có kế hoạch quản lý, củng cố sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ngày 26 tháng 3

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 4 NĂM LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN CỦA TỈNH (1990 - 1993)

Hội nghị đánh giá: Phong trào phát triển rất nhanh, rộng khắp trong toàn tỉnh; trong 4 năm, toàn tỉnh đã sử dụng 1.695.131 ngày công nghĩa vụ và 2.542 ngày công huy động nhân dân đóng góp, để mở rộng, cải tạo, nâng cấp và sửa chữa được 3.431km đường, trong đó có 239km đường lát gạch nghiêng, 60km đường bê tông, 44km đường nhựa.

Tổng kinh phí đầu tư vào làm đường giao thông nông thôn trị giá hàng chục tỷ đồng. Huyện có phong trào khá là Kim Bảng, Bình Lục. Huyện Bình Lục trong 2 năm 1992 - 1993 được Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ thi đua, được thưởng 80 tấn nhựa đường trị giá 165 triệu đồng (2 đợt).

Xã Tiêu Động đã nâng cấp được 15,8km đường với tổng kinh phí đầu tư 395 triệu đồng, 100% đường xã, thôn xóm đã được rải mặt cấp phối, lát gạch nghiêng, xỉ vôi. Xã Mỹ Thịnh nâng cấp được 14,4km đường, trong đó có 3,1km đường nhựa với tổng kinh phí 510 triệu đồng.

Ngày 26 - 27 tháng 3

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU GIỮA NHIỆM KỲ ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA VIII

Ngày 26 - 27 tháng 3, Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh đã khai mạc trọng thể tại hội trường 3-2, thành phố Nam Định. 207 đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, các đồng chí vụ trưởng, cán bộ một số ban, ngành Trung ương đã về dự hội nghị.

Hội nghị khẳng định: Với tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, giá trị sản lượng 3 năm tăng bình quân 12,6%/năm (tăng 7,9% so với 5 năm 1986 - 1990). Bình quân lương thực đầu người từ 322kg (1986 - 1990) lên 400kg, riêng năm 1993 đạt 481kg.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã và đang được phục hồi, bước đầu có sự phát triển, giá trị sản lượng năm 1992 tăng 2,8% so với 1991.

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành. Kinh tế quốc doanh đã tiến hành sắp xếp, đăng ký lại cho 152 doanh nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước chiếm 53,9% số doanh nghiệp trong tỉnh theo Quyết định 315 và Nghị định 388 của Hội đồng Bộ trưởng.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước tiến bộ, vấn đề xã hội hóa giáo dục được quan tâm, coi trọng công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân. Khoa học công nghệ có những đóng góp thiết thực vào phát triển sản xuất và đời sống. Triển khai tích cực việc đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam. Công tác quốc phòng - an ninh đã có nhiều đóng góp vào việc ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, nhiều cán bộ, đảng viên băn khoăn về định

hướng đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo công tác tư tưởng nhằm ổn định tình hình trong nhân dân, từng bước nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, sự chỉ đạo một số lĩnh vực kinh tế - xã hội chưa được tập trung cao. Tư duy mới cùng tính năng động, sáng tạo, năng lực tổ chức thực hiện ở một số cấp, ngành và cán bộ chưa thích ứng kịp với cơ chế quản lý mới.

Hội nghị đề ra phương hướng chung 2 năm 1994 - 1995 là: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh, phát triển toàn diện. Đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; mở rộng ngành nghề, dịch vụ và xuất khẩu; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trên cơ sở đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong những năm tiếp theo là: Nông nghiệp khoảng 45%; công nghiệp, xây dựng khoảng 20%; dịch vụ, xuất khẩu khoảng 35%.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh địa phương vững mạnh, giữ gìn ổn định chính trị trong điều kiện kinh tế mở; tạo điều kiện vượt qua 4 nguy cơ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; phát huy hiệu lực quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền, thực hiện tốt dân chủ và công bằng xã hội.

Ngày 27 tháng 4

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ VIỆC Củng Cố
PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC THÀNH PHẦN
KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH**

Cùng với sự phát triển của các thành phần kinh tế, lực lượng công nhân lao động khu vực ngoài quốc doanh cũng tăng lên đáng kể. Thực hiện Nghị quyết 8b của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 15-CT/TU yêu cầu:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tổ chức và phát triển các hình thức tập hợp công nhân như: Các hội của người lao động, nghiệp đoàn.

công đoàn... trong các doanh nghiệp tư nhân và các công ty trách nhiệm hữu hạn.

Ngày 7 tháng 5

**HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA VII)
VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Hội nghị đánh giá: Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII), sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đã có bước tiến bộ mới, sớm hạn chế được tình trạng suy thoái và xuống cấp của những năm trước. Các ngành học, bậc học đã ổn định, có bước phát triển cả về quy mô, mạng lưới và chất lượng đào tạo, hạn chế được tình trạng học sinh bỏ học, số học sinh đến lớp tăng nhanh.

Ngành học mầm non: Nhóm mẫu giáo 5 tuổi đạt 94% số cháu trong độ tuổi ra lớp.

Ngành học phổ thông: Huy động được 99% số cháu trong độ tuổi vào lớp 1, so với năm học 1992 - 1993 tăng 1,1%. Số học sinh vào lớp 6 đạt hơn 90% số học sinh lớp 5 của năm học 1992 - 1993. Số học sinh trung học cơ sở tăng 17,94%, học sinh phổ thông trung học tăng 30,3% so với năm học 1992 - 1993.

Giáo dục thường xuyên: Đạt 130% kế hoạch xóa mù chữ cho những đối tượng không có điều kiện đến trường.

Mạng lưới các trường học được củng cố và mở rộng đến cơ sở xã, phường, thị trấn, đáp ứng nhu cầu học tập cho tất cả các đối tượng ở các bậc học. Hoàn thành việc thành lập các trường năng khiếu bậc trung học cơ sở ở hầu hết các huyện, thị.

Bước đầu đa dạng hóa các hình thức học tập, mở rộng dần hình thức trường dân lập, bán công của ngành học phổ thông, nhóm trẻ gia đình của các ngành học mầm non, mở thêm nghề ở các trường chuyên nghiệp.

Đẩy nhanh việc tách riêng bậc tiểu học ra khỏi trường phổ thông cơ sở, tạo điều kiện hoàn chỉnh bậc tiểu học, sớm hình thành bậc trung học cơ sở.



Nghê thủ công truyền thống ở xã An Lão, Bình Lục.

Ngày 9 tháng 7

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA CHỈ THỊ VỀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

Nhằm từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm lính kế thừa và phát triển, phù hợp với yêu cầu công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 17-CT/TU về mở đợt vận động, giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1995). Đợt vận động này kéo dài đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Chỉ thị nêu rõ:

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn đối tượng thông qua các phong trào cách mạng của quần chúng, lựa chọn, bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp những người ưu tú, có đủ tiêu chuẩn là đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, trong các thành phần kinh tế và trong lực lượng vũ trang vào Đảng. Chú trọng những cơ sở trọng yếu, vùng công giáo, nơi có ít hoặc chưa có đảng viên.

- Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ, thử thách đối với quần chúng đã đưa vào nguồn phát triển Đảng, đặc biệt quan tâm giáo dục về mục tiêu, lý tưởng và động cơ phấn đấu vào Đảng cho đối tượng.

Ngày 4 tháng 8

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH ĐẾN NĂM 2000

Hội nghị đã thống nhất:

Chủ trương phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm giải phóng mọi năng lực sản xuất trong tất cả các thành phần kinh tế, thông qua các hình thức và việc tổ chức lại sản xuất để không ngừng nâng cao trí tuệ, xây dựng lối sống, tác phong công nghiệp. Việc chuyển quyền sử dụng các đơn vị quốc doanh cần được tính toán kỹ để tạo điều kiện cho kinh tế ngoài quốc doanh phát triển, khai thông những vướng mắc trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân và sự phát triển của các làng nghề, ngành nghề truyền thống. Gắn nông nghiệp với chế biến xuất khẩu. Tạo các điều

kiện cần thiết để thực hiện liên doanh, liên kết, giải quyết những khó khăn về vốn cho đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Ngày 19 tháng 8

**HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐỢT I THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 388-NĐ/HĐBT
VÀ QUYẾT ĐỊNH 90-QĐ/TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

Thực hiện Nghị định số 388-NĐ/HĐBT và Quyết định số 90-QĐ/TTg, việc chấn chỉnh, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả:

Toàn bộ hệ thống doanh nghiệp Nhà nước thuộc địa phương quản lý đã được rà soát, chấn chỉnh lại một cách toàn diện cả về tổ chức bộ máy, phương hướng sản xuất, kinh doanh, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm bảo toàn vốn, nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước... Trên cơ sở đó tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp với điều kiện mới, đặc biệt là thay đổi phương hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh, bộ máy điều hành thật tinh gọn, năng động. Ở khu vực Hà Nam đã tiến hành sắp xếp từ 83 doanh nghiệp (1991) còn 47 doanh nghiệp năm 1993.

TT	Doanh nghiệp NN khối huyện, thị	31-12-1991	31-12-1993	Ghi chú
1	Thị xã Hà Nam	14	7	
2	Huyện Duy Tiên	13	6	
3	Huyện Kim Bảng	17	9	
4	Bình Lục	15	10	
5	Thanh Liêm	13	9	
6	Lý Nhân	11	6	
	Cộng	83	47	

Việc chấn chỉnh, tổ chức, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh đã có tác động tích cực đến hệ thống kinh tế quốc doanh địa phương, đã chặn đứng

được tình trạng sa sút của những năm trước đây, giải quyết được một phần công nợ tồn đọng, thua lỗ, khôi phục được lòng tin và quan hệ tín dụng đối với các ngân hàng, sản xuất kinh doanh có bước tăng trưởng, bảo toàn được nguồn vốn, đóng góp cho ngân sách, giải quyết và ổn định được một phần về đời sống của công nhân viên chức trong các doanh nghiệp.

Ngày 15 tháng 9

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY RA THÔNG TRI VỀ VIỆC PHỐI HỢP
HOẠT ĐỘNG GIỮA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC
ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG**

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 8b của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Thông tri số 26-TT/TU chỉ rõ:

- Tổ chức rút kinh nghiệm về sự phối hợp hoạt động giữa các lực lượng vũ trang địa phương với các đoàn thể nhân dân về đổi mới công tác vận động quần chúng, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng “quân dân một ý chí” tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 8b của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI), Chỉ thị 58 của Chính phủ về sự phối hợp hoạt động liên ngành giữa cơ quan quân sự địa phương và các đoàn thể nhân dân cùng cấp, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động thường xuyên, liên tục để giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, của quê hương, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác, chống âm mưu diễn biến hòa bình của địch. Đẩy mạnh các phong trào hoạt động của các đoàn thể, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống tiêu cực, giữ gìn kỷ cương, nếp sống.

Từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 7 tháng 11

**TỈNH ỦY, UBND TỈNH CHỈ ĐẠO TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
THIÊN TAI DO ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO SỐ 6, 7, 8**

Do ảnh hưởng của 3 cơn bão từ 28-8 đến 14-9 gây mưa lớn, dài ngày, xuất hiện 2 trận lũ, nước sông Hồng sắp xi báo động 3 và 3 đợt lũ sông Đáy, sông Nhuệ vượt báo động 3 (lượng mưa đo được ở khu vực Hà Nam là: 1.065 mm ở huyện Kim Bảng; 915mm ở Bình Lục, 911mm ở Thanh Liêm; 873mm ở Lý Nhân; thị xã Hà Nam 821mm và 794mm ở Duy Tiên), làm tràn, sạt lở nhiều đoạn đê sông Hồng ở Lý Nhân, đê Hoàng Tây (Kim Bảng), Hoàn Uyển, đê Bắc và Nam sông Châu Giang (thị xã Hà Nam và Thanh Liêm) gây úng, ngập ở nhiều nơi: 54,2% diện tích lúa mùa bị thiệt hại nặng, trong đó 27,1% diện tích lúa mùa bị mất trắng. Các huyện Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng bị thiệt hại nặng cả về năng suất lúa, màu, thủy sản, nhà cửa, tài sản, đường giao thông, giáo dục, y tế với tổng trị giá nhiều tỷ đồng.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo nhân dân tập trung cao độ khắc phục hậu quả của lũ, lụt với tổng kinh phí 16 tỷ đồng.

Năng suất lúa 6 huyện thị ở Hà Nam giảm từ 80 - 90%, tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh giảm 19,5% so với 1993 và chỉ đạt 86,5% kế hoạch năm 1994.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, sự tập trung chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định tư tưởng, phục hồi sản xuất và đời sống.

Ngày 17 tháng 9

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP GẠCH MỘC BẮC

Nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ công cuộc đổi mới. Sau khi xem xét bản luận chứng kinh tế kỹ thuật và các văn bản của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cùng các đơn vị hữu quan, ngày 17-9-1994, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 397-BXD/KH-ĐT phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ